

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" qua 15 năm thực hiện đã tạo thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp; hàng Việt Nam đã trở thành niềm tự hào của người Việt Nam. Không còn ở thế yếu so với hàng nhập ngoại như những năm trước, tỷ lệ người dân dùng hàng Việt Nam đã tăng lên đáng kể. Tại các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn tỉnh, các mặt hàng Việt Nam được bày bán với giá cả phù hợp, thu hút đông đảo người dân đến mua sắm. Chị Nguyễn Thu Trang, phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) cho biết: Hàng hóa sản xuất trong nước ngày càng đa dạng, nhiều chủng loại. Đặc biệt, người tiêu dùng có nhiều kênh để tìm hiểu thông tin về sản phẩm như mã vạch, mã số, mã QR. Vì vậy, tôi đã thành viên trong gia đình luôn ưu tiên các mặt hàng nông sản trong nước, nhất là thực phẩm tươi sống.

Là một trong những gia đình chính sách của phường Trần Lâm, vào một số dịp đặc biệt trong năm, ông Bùi Văn Lâm, thương binh hạng 3/4 luôn được đại diện cấp ủy, chính quyền đến thăm hỏi, động viên và trao quà, trong đó có các sản phẩm của Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng. Ông chia sẻ: Bánh kẹo của Công ty Bảo Hưng những năm gần đây chất lượng rất tốt. Tôi thích nhất bánh Omeli, còn cháu tôi lại thích thạch, bánh bông lan sợi ga. Vào dịp Tết Trung thu, gia đình tôi thường mua các loại bánh nướng, bánh dẻo của Công ty để biếu người thân, tặng hàng xóm.



Bà Nguyễn Thị Lâm, phường Trần Lâm (thành phố Thái Bình) thường xuyên sử dụng bánh đa Quỳnh Côi, một sản phẩm của huyện Quỳnh Phụ.

Hàng Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế bởi giá thành cạnh tranh, cung ứng dễ dàng và sự thấu hiểu của người tiêu dùng trong nước. Đặc biệt, cùng với sự hỗ trợ đặc biệt từ cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", nhiều doanh nghiệp đã tích cực đầu tư đẩy chuyển, công nghệ, tập trung nâng cao chất lượng... đến nay đã phủ sóng rộng khắp nhiều mặt hàng tiêu dùng mang thương hiệu Việt Nam. Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Hiệp hội đã cùng với Ủy ban MTTQ các cấp tích cực tham mưu, xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Hàng năm, thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho các doanh

nh nghiệp dùng sản phẩm của nhau, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm của Thái Bình, qua đó hàng hóa có thương hiệu luôn được người dân tin tưởng sử dụng, đánh giá cao như gạo Niêu Vàng, bia Đại Việt, bánh kẹo Bảo Hưng, nước khoáng Tiên Hải, tấm pin năng lượng mặt trời AD GREEN, gốm sứ Long Hâu... Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, các siêu thị, cửa hàng, điểm bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc hưởng ứng cuộc vận động. Nhiều công ty, doanh nghiệp, siêu thị đổi mới cách thức phân phối hàng hóa, triển khai nhiều đợt đưa hàng Việt về nông thôn, đặc biệt là các chương

trình giảm giá, khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng trong nhân dân. Hiện nay, tỷ lệ hàng Việt Nam trong các siêu thị, điểm bán lẻ chiếm từ 75 - 80%.

Hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", những năm qua, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng hóa thương hiệu Việt. Bà Đặng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Qua thực hiện cuộc vận động đã khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc của mỗi người dân Việt Nam thông qua việc lựa chọn, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt. Một số hoạt động nổi bật

của tỉnh thực hiện cuộc vận động là: hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu năm 2022; hội nghị phát triển thị trường lúa gạo tỉnh Thái Bình năm 2023; hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa Tập đoàn Central Retail, siêu thị Tứ Sơn thuộc Công ty TNHH Tứ Sơn Châu Đốc với các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất các sản phẩm OCOP, các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. Năm 2023 tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế khu vực đồng bằng Bắc Bộ kết hợp với chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc "Thái Bình Homecoming Day". Cùng với đó, duy trì sàn thương mại điện tử, cập nhật thông tin các sản phẩm OCOP với hơn 310 gian hàng, 2.313 sản phẩm được trưng bày, quảng bá trên sàn.

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" có sự lan tỏa, tác động tích cực đến toàn xã hội, giúp người dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, quyền lợi của mình đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước. Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý thị trường; nghiêm chỉnh các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng nhập lậu; giám sát tiêu thụ hàng hóa, nông sản của Việt Nam trong các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống..., góp phần bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

ĐẶNG ANH

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2024

Sĩ quan cấp úy, cấp tá tăng 1 - 4 tuổi phục vụ

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/12 quy định tuổi phục vụ của sĩ quan tại ngũ sẽ tăng theo cấp bậc quân hàm. Cụ thể, sĩ quan cấp úy tuổi phục vụ sẽ là 50, tăng 4 tuổi so với trước. Các cấp bậc khác cũng có sự điều chỉnh tuổi, thiếu tá 52 (tăng 4 tuổi), trung tá 54 (tăng 3 tuổi), thượng tá 56 (tăng 2 tuổi) và đại tá 58 (tăng 1 tuổi đối với nam và 3 tuổi đối với nữ). Cấp tướng vẫn giữ nguyên tuổi phục vụ là 60 đối với nam và tăng 5 tuổi lên 60 đối với nữ.

Với sĩ quan dự bị, tuổi phục vụ cấp úy tăng từ 51 lên 53, thiếu tá từ 53 lên 55, trung tá từ 56 lên 57, thượng tá từ 57 lên 59, đại tá từ 60 lên 61. Cấp tướng vẫn giữ nguyên tuổi nghỉ hưu là 63. Đối với chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã, hạn tuổi phục vụ sẽ được quy định theo Bộ luật Lao động.

Ngoài ra, sĩ quan có thể được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ không quá 5 năm nếu có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, sức khỏe và tài nguyên. Trong một số trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thể quyết định kéo dài thời gian phục vụ hơn 5 năm.

Sắp xếp đơn vị hành chính một số tỉnh

Theo các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều tỉnh sẽ sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025, hiệu lực từ ngày 1/12. Sau sắp xếp, Bạc Liêu điều chỉnh địa giới một số xã; Bắc Ninh giảm 2 phường và 4 xã; Bến Tre giảm 1 huyện và 43 xã; Bình Định giảm 4 xã; Bình Thuận giảm 6 xã; Cà Mau giảm 1 xã; Hải Dương giảm 28 xã; Hưng Yên giảm 22 xã; Kiên Giang giảm 1 phường; Lạng Sơn giảm 1 huyện và 6 xã; Lâm Đồng giảm 2 huyện và 5 xã; Long An giảm 6 xã; Nghệ An giảm 1 huyện và 48 xã; Quảng Bình giảm 6 xã; Thái Nguyên giảm 5 xã; Yên Bái giảm 5 xã.

Bỏ thi thăng hạng giáo viên

Thông tin số 13 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiệu lực từ ngày 15/12, quy định bỏ thi, chuyển sang xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Việc này phù hợp với quyết định của Chính phủ về bãi bỏ thi thăng hạng viên chức hồi cuối năm ngoái.

Như vậy, thay vì phải thi, giáo viên được đăng ký xét thăng hạng nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, số năm công tác. Chẳng hạn, giáo viên mầm non hạng III muốn được xét lên hạng II phải có hai năm liên tiếp được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên. Giáo viên phổ thông và dự bị đại học phải ba năm đạt điều kiện này.

Đề được xét từ hạng II lên hạng I, giáo viên cần có 5 năm liên tiếp "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên, trong đó có ít nhất hai năm "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Ngoài ra, họ cần có các danh hiệu thi đua, khen thưởng trong thời gian giữ hạng II. Việc này nhằm bảo đảm một danh hiệu, thành tích không được sử dụng đồng thời ở hai lần thăng hạng (từ hạng III lên II và từ II lên I).

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng các tiêu chuẩn trên sẽ giúp bảo đảm yêu cầu tỷ lệ giáo viên hạng I tối đa 10%, hạng II không quá 50%, theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, cũng như lựa chọn được những người xứng đáng.

Tăng chế độ bồi dưỡng người trực tiếp rà phá bom mìn

Quyết định số 16/2024 của Thủ tướng quy định chế độ bồi dưỡng đối với người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khảo sát, rà phá bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh.

Theo đó, từ ngày 1/12, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khảo sát, rà phá bom, mìn, vật nổ ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp (nếu có) và các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật, được hưởng chế độ bồi dưỡng 350.000 đồng một tháng.

Nếu thời gian trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại khu vực khảo sát, rà phá bom, mìn, vật nổ dưới 4 giờ thì được tính bằng một nửa ngày; từ 4 giờ trở lên được tính một ngày.

(theo vnexpress.net)

"Khởi" dòng nước sạch về nông thôn

Nguồn vốn tín dụng của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Quỳnh Phụ đã góp phần "khởi" dòng nước sạch, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

Năm 2021, gia đình anh Trần Công Trọng, xã Quỳnh Hưng được vay 20 triệu đồng từ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS và VSMTNT) của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Phụ. Anh chia sẻ: Trước đây gia đình dùng nước giếng khoan để sinh hoạt, dù đã qua hệ thống lọc nhưng vẫn không bảo đảm. Được Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cho vay vốn chương trình NS và VSMTNT với thủ tục đơn giản, gia đình tôi đã mua thêm bồn dự nước, lắp đặt đường ống dẫn nước. Từ ngày có nước sạch dùng, sức khỏe của các thành viên trong gia đình được nâng lên.

Trước đây, hạn mức cho vay chương trình NS và VSMTNT rất thấp; qua

nhều lần điều chỉnh, từ tháng 7/2024 mỗi hộ vay vốn theo chương trình được nâng mức vay tối đa lên 50 triệu đồng/2 công trình (nước sạch và vệ sinh, tùy theo nhu cầu thực tế). Với người dân Quỳnh Phụ, nhất là những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình ở khu vực nông thôn, việc nâng hạn mức cho vay đã giúp họ có đủ nguồn lực để đầu tư công trình nước sạch, vệ sinh bảo đảm chất lượng. Bà Nguyễn Thị Bái, xã Quỳnh Hưng cho biết: Đã nhiều lần gia đình tôi đến việc xây mới công trình nước sạch, vệ sinh song trong đây mức vay tối đa chỉ 10 triệu đồng/ công trình và chỉ được vay tối đa 20 triệu đồng/2 công trình, trong khi thu nhập từ mấy sào ruộng khoán rất thấp nên tôi không có điều kiện để làm. Rất vui, ngày 15/7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg nâng hạn mức cho vay chương trình này lên 25 triệu đồng/ công trình và mỗi gia đình được vay tối đa 50 triệu

đồng/2 công trình. Tháng 9/2024, gia đình tôi vay vốn và đã được giải ngân. Đến nay, công trình nước sạch, vệ sinh của gia đình đã hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường.

Thực tế cho thấy, nguồn vốn vay chương trình NS và VSMTNT đã góp phần giúp các hộ dân có thêm điều kiện xây mới, cải tạo công trình nước sạch, vệ sinh bảo đảm quy chuẩn. Nhờ đó, năm 2024, số hộ được sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đạt 100%, số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh cũng tăng cao. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cho biết: Đến nay, chúng tôi đã triển khai 11 chương trình tín dụng từ các nguồn vốn khác nhau bảo đảm đúng quy định, cho vay đúng đối tượng, phát huy hiệu quả. Tổng dư nợ đến ngày 21/11/2024 đạt 62,7 tỷ đồng (tăng 45,5 tỷ đồng so với đầu năm) với 12.934 khách hàng còn dư nợ. Trong đó, chương trình

cho vay NS và VSMTNT dư nợ 230,3 tỷ đồng với 11.055 khách hàng còn dư nợ (tăng 22,5 tỷ đồng so với đầu năm), chiếm 36,7% dư nợ toàn huyện. Ngay sau khi có Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg, Phòng giao dịch đã tham mưu Ban đại diện kịp thời đưa nguồn vốn mới được phân bổ về các xã, thị trấn để triển khai thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cán bộ tin dụng phối hợp cùng chính quyền các địa phương tập trung rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của người dân để bảo đảm nguồn vốn đến với người dân nhanh chóng, kịp thời.

Thời gian qua, để giúp người dân khắc phục thiết hại sau bão số 3 và lũ, căn cứ nguồn vốn tín dụng được giao bổ sung 23 tỷ đồng, trong đó có 15 tỷ đồng chương trình NS và VSMTNT, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung chỉ đạo cán bộ phối hợp với các đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn hoàn thiện thủ tục hồ sơ, đã hoàn thành giải ngân trong tháng 11/2024. Thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục triển khai thực hiện tín dụng chính sách có hiệu quả, bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và các sản phẩm dịch vụ khác do đơn vị cung cấp. Bên cạnh đó, phối hợp với chính quyền các địa phương, các đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn chuyển tải kịp thời, hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến người dân, góp phần bảo đảm an sinh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

THU HIỀN



Ngân hàng nâng hạn mức vay giúp gia đình bà Nguyễn Thị Bái, xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ) có điều kiện xây mới công trình nước sạch, vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Dự án tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua tỉnh Thái Bình là dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh đi qua địa bàn huyện Kiến Xương. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã Hồng Vũ đã tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Bà Phan Thị Phở, thôn Nguyệt Lâm 2 cho biết: Tôi thấy đây là tuyến đường có quy mô lớn nhất đi qua địa bàn xã từ trước tới nay vì thế vừa là vinh dự của địa phương vừa là trách nhiệm của mỗi công dân. Ngay khi được dự họp tại UBND xã để nghe phổ biến về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án tôi nhất trí cao về chủ trương của dự án và đã làm đơn từ nguyện đề nghị thu hồi đất trước thời hạn để nhà nước đầu tư tuyến đường. Mặc dù đã gần 80 tuổi, hàng năm đều cấy đủ 2 vụ lúa trên diện tích 1.700m², nguồn lực kinh tế trồng cấy chính vào mấy sào ruộng nhưng dự án đi đến đâu tôi đều sẵn sàng giao đất đến đó và đồng ý bàn giao 577,5m² đất ruộng trước thời hạn. Dự án này có chính sách bồi thường, hỗ trợ rõ ràng, đặc biệt còn có chế độ thường theo Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh nên người dân rất yên tâm khi Nhà nước thu hồi đất.

Ông Trần Văn Thế, thôn Nguyệt Lâm 2 chia sẻ: Nhà tôi có 7 sào ruộng, dự án đi qua thu hồi gần 2 sào. Trước năm trước, không chỉ cây hết diện tích trên, tôi còn mượn thêm ruộng để cấy. Tuy nhiên, nghĩ về lợi ích chung của đất nước, của tỉnh và huyện, tôi đã đồng ý bàn giao đất nông nghiệp để dự án được thi công thuận lợi. Chắc chắn khi hoàn thành, tuyến đường sẽ mang lại diện mạo mới cho địa phương.

HỒNG VŨ Tích cực giải phóng mặt bằng dự án CT.08



Cán bộ thôn Nguyệt Lâm 2, xã Hồng Vũ tuyên truyền về dự án tuyến đường bộ cao tốc CT.08 tới hộ dân.

Ông Phạm Văn Giám, Trưởng thôn Nguyệt Lâm 2 cho biết: Thôn có 26 hộ có đất nông nghiệp phải thu hồi với diện tích gần 17.000m². Để việc giải phóng mặt bằng được thuận lợi, thôn đã chủ động tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân thông qua hệ thống truyền thanh, qua các cuộc họp và tới trực tiếp các gia đình. Do đó, nhận thức của người dân ngày càng nâng cao, đường làm đến đâu người dân bàn giao đất đến đó. Đặc biệt, việc hỗ trợ ổn định đời sống và cơ chế thường theo Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh đã tạo động lực để người dân yên tâm bàn giao đất.

Bà Phan Thị Ngọt, Phó trưởng thôn Nguyệt Lâm 2 cho biết: Thôn có hơn 80 hộ có đất phải thu hồi, trong đó riêng đất nông nghiệp có 71 hộ. Để bảo đảm tiến độ

quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Kết quả người dân đều đồng tình, nhất trí với chủ trương của dự án, toàn bộ 168 hộ đã ký đơn đề nghị thu hồi đất trước thời hạn. Hiện nay, UBND xã tiếp tục triển khai các bước tiếp theo như kê khai nhân khẩu những diện tích giao ruộng của từng hộ, thu thập bổ sung các loại giấy tờ theo các mẫu hồ sơ để ra theo các bước đều được tiến hành khẩn trương, nhanh gọn. Quá trình thực hiện còn một số khó khăn như hệ thống dữ liệu, bản đồ về đất đai không đồng bộ, thống nhất; một số ngôi mộ cần phải di dời nhưng chưa tìm được vị trí phù hợp, tuy nhiên xã sẽ quyết tâm hoàn thành trong thời gian sớm nhất để góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

THU HIỀN